



กระทรวงการคลัง

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก กระทรวงการคลัง ภายใต้การบริหารของ คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายกับภารกิจคืนความสุขให้ประชาชน ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลายประการด้วยกัน อาทิ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง



“ผมเริ่มรับราชการ ด้านการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพากร ในหลายภูมิภาคของประเทศ ทางภาคใต้ก็เคยอยู่ ก็เห็นถึงความแตกต่างของคนในภาคใต้ ในท้องถื่น เห็นความแตกต่างของวิธีการจัดเก็บภาษี พื้นที่ภาคใต้มีแนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีสินค้าที่เข้ามาทางทะเล เช่น น้ำมันซึ่งเข้ามาอย่างถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง สินค้าผ่านแดน สินค้าลักลอบเข้ามา ต่อมาพอไปอยู่ภาคเหนือ สินค้าก็มีความแตกต่างส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ชาวบ้านฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี การจัดเก็บภาษีก็น่าจะค่อนข้างยาก ถ้าช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรดีไม่ต้องห่วงการเสียภาษีก็เป็นปกติ สำหรับชาวนาที่ทำเกษตรด้วยตัวเองได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี จนถึงการมารับผิดชอบสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 และ 11 ก็ได้เห็นถึงความหลากหลายทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และโรงแรมชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งการจัดเก็บนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น นับว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็น

การดำเนินงานของธุรกิจที่หลากหลาย จึงได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเห็นจากผลงานของผมในช่วงที่ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสรรพากรในแต่ละพื้นที่

ต่อมาผมได้รับมอบหมายให้มาเป็นรองอธิบดี และอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ทั้งประสบการณ์จากหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง

รังสรรค์
ศรัทธาศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง



ด้านการจัดเก็บ และมาคู่ต่อเนื่องด้านรายจ่ายของแผ่นดิน รวมถึงการส่งเสริมประสิทธิภาพในแต่ละตำแหน่งจากการทำงานทั้งหมดทั้งปวงที่ได้เห็นเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับมหภาค ทำให้การทำหน้าที่ปลัดกระทรวงของผมนั้น ผมได้นำประสบการณ์จากการทำงานจริง และนำมาผสมผสานกับข้อมูลเชิงวิชาการจากข้าราชการที่มีความสามารถของกระทรวงการคลัง ซึ่งผมขอใช้คำว่าทีมงานกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน การคลังของประเทศ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อให้สามารถผลักดันสนับสนุน การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีกรอบดำเนินงาน ร่วมเป็นทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน และมีเอกภาพ โดยมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้

◆ **พันธกิจ/ภารกิจ ตามกฎหมาย** ได้แก่ เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน นโยบายภาษี และบริหารจัดการเก็บภาษี นโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย หนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ บริหารที่ราชพัสดุเหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์และ ทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ

◆ **กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน** ได้แก่ *กรมธนารักษ์* ทำหน้าที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน *สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ* ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย

การเงิน การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของ รัฐวิสาหกิจ กำหนดส่งเงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ

◆ **กลุ่มภารกิจด้านรายได้** อาทิ *กรมศุลกากร* ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร *กรมสรรพสามิต* และกระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิตทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในประเทศ และสินค้าบางชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ *กรมสรรพากร* ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ

◆ **กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน** ได้แก่ *กรมบัญชีกลาง* ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมาย การคลังการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ *สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ* ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ

◆ **รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง** ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ กำหนดให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งองค์กรของรัฐ เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ อำนาจบริการแก่ประชาชน ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัด ๑๕ แห่ง

◆ **องค์การมหาชน** ได้แก่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ เป็นต้น

“บทบาทของกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น หน้าที่หลักคือบริหารด้านการเงิน บริหารด้านจัดเก็บภาษี บริหารหนี้สาธารณะ บริหารทรัพย์สินทั้งหลายของรัฐ กระทรวงการคลังมีจุดมุ่งหมาย เน้นในด้านสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ด้านเศรษฐกิจก็มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ วางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับประเทศของเรา สร้างความมั่นคงทางการคลัง โดยพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ควบคุมรายจ่าย เสริมสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ เน้นเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน อย่าให้มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ลดการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ใครทำผิดก็ต้องลงโทษ มีการนำเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจสอบ นำเครื่องเอ็กซเรย์มาตรวจสอบตู้สินค้า”





หน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในสังกัด
ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านช่วยอำนวยความสะดวก
และประสานงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังทำหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำ
สำนักเศรษฐกิจการคลัง
มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและออกแบบ
นโยบาย และมาตรการด้านการ
คลัง ระบบการเงิน รวมทั้ง
เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ”



ดำเนินการภายใต้แผนงาน คืนความสุขให้กับประชาชน

คุณรังสรรค์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีต้อง
ยอมรับบ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง มีเหตุการณ์ประท้วง
เดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก นักลงทุน
นักท่องเที่ยว ไม่กล้าเข้ามา หลังจากคณะคสช.
เข้ามา สถานการณ์ทั่วไปก็ดีขึ้น การประท้วง
ต่างๆ หดหายไป ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้น

ส่วนการปรับวิธีการจัดเก็บภาษีในด้าน
ต่างๆ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือเห็นว่าวิธีการ
จัดเก็บไม่เหมาะสม การจัดเก็บทำได้ไม่ถึง
ทำให้ผู้เสียภาษีเสียเปรียบในเรื่องต้นทุน คนที่
หลบภาษีได้เปรียบ กระทรวงการคลังได้หาวิธี
ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
และจัดเก็บภาษีกับกิจการที่เห็นควรที่จะเสียภาษี
อาทิเช่น โรงเรียนกวดวิชา เป็นธุรกิจที่มีรายได้
เยอะ ทำไม่เสียภาษี งานคืนความสุขในด้าน
อื่นๆ มีการปรับปรุงกฎหมายของบีโอไอ ให้มี
ความน่าเชื่อถือ ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนที่
เป็น Non Tax มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน มีการ
ปรับปรุงอัตราภาษีให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ เช่น ภาษีนิติบุคคล เป็นต้น

“มาตรการ Nano-Finance มีการออก
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยคนจน หรือคน
ที่มีรายได้น้อย สามารถไปกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของ Nano-Finance เป็นบริษัทที่มี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท และ
สามารถให้กู้เงินได้ไม่เกิน ๑ แสนบาทต่อลูกหนี้
แต่ละราย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินเพราะคนจนไม่มี
หลักทรัพย์อยู่แล้ว ถ้าจะเอาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
คนจนก็ไม่ได้กู้เงินตลอดชาติ Nano-Finance
จะมีวิธีอื่นเข้ามา อาจจะมีการให้บุคคล

ค้ำประกัน หรือไม่ต้องค้ำประกันก็ได้ ถ้าเขา
เชื่อว่ามีความสามารถที่จะทำธุรกิจและมีกำไร
สิ่งเหล่านี้ เป็นการช่วยคนจน ให้คนจนมีความ
สุขได้ แก้ปัญหาหนี้ในระบบได้”

คุณรังสรรค์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้
มีพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ ตอนนี้ใช้บังคับแล้ว
เพื่อดูแลลูกหนี้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ในระบบ
และหนี้ในระบบ ใครก็ตาม ที่รับจ้างทวงหนี้
จะทวงหนี้เหมือนเมื่อก่อน ที่มีการข่มขู่มีการ
ข่ม หรือทำให้ลูกหนี้ได้รับความอับอาย เดียว
นี้ทำไม่ได้แล้ว ใครจะทำธุรกิจรับจ้างทวงหนี้
ต้องตั้งเป็นนิติบุคคล แล้วไปขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงมหาดไทย และการทวงหนี้ จะมีเวลา
ให้ทวงจะทวงทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ ห้ามข่มขู่ ห้าม
ประจาน ไปทวงกับคนอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน
ก็ทำไม่ได้ ต้องทวงกับลูกหนี้เท่านั้น หรือทวงกับ
บุตร บุพการีของลูกหนี้ก็ได้ การส่งเอกสารทวง
หนี้ทางไปรษณีย์บัตร ก็ทำไม่ได้เช่นกัน ถือว่า
ผิดกฎหมาย

กรอบยุทธศาสตร์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านภาพลักษณ์

ในฐานะปลัดกระทรวงการคลัง การวางกรอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้าน
ภาพลักษณ์ ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือของประชาชน คุณรังสรรค์กล่าวว่า
กระทรวงการคลังเป็นเสาหลักด้านการเงิน การ
คลัง ต้องมีวินัยในความเป็นจริง การทำ
งบประมาณรายได้รายจ่าย ประจำปี มีความ
ตั้งใจว่า ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากมีการทำงาน
ประมาณขาดดุล เมื่อก่อนมียุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้า
หมายว่า ปีพ.ศ. ๒๕๖๐จะทำงบประมาณแบบ
สมดุลให้ได้ หารายได้ให้พอกับรายจ่าย แต่เกิด
ภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย รายได้จากภาษี
เก็บไม่ได้ตามเป้า รายจ่ายประดังเข้ามา ทำให้



รัฐต้องจ่ายเงินออกไปเช่น แพ็คดีเอกชน กรณี หมอชิต คลองตัน ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินจำนวนมาก เป็นหมื่นล้านบาท

คุณรังสรรค์กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม การวางกรอบยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ กระทรวงการคลัง ได้วางเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

◆ **เป้าหมายที่ ๑ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ** เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก เช่น ยุทธศาสตร์การให้ความรู้ทางการเงิน การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ การกระจายรายได้ และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม เช่น ภาษี และเงินโอนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม และร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

◆ **เป้าหมายที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน** สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า เช่น การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในธุรกิจร่วมลงทุน และร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น มาตรการภาษี ส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ ศูนย์กลางจัดการสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ และศูนย์บริหารเงินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน เช่น แผนพัฒนาตลาดทุน ร่างพ.ร.บ.ประกันชีวิต ร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และการปฏิรูป สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็นต้น

◆ **เป้าหมายที่ ๓ การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง** เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การคลังระยะปานกลาง การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนากฎหมายและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง เช่น โครงการพัฒนาการติดตามและประเมินการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ทิศทางนโยบายรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กระทรวงการคลังได้จัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ **“มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน”** ทั้งในส่วนของ การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินการคลัง การเชื่อมโยงภาคการเงินการคลังกับประเทศอื่นๆ และการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน โดยมี

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ

◆ **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน** อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเงิน

◆ **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน** ปรับปรุงโครงสร้าง และประสานข้อมูลทางภาษี พัฒนาโครงสร้างอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว

◆ **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค** สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก และ SMEs

◆ **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก** สนับสนุนการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่ม ผนึกกำลังของอาเซียนต่อกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจโลก

ส่วนมาตรการการเงินการคลังภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย

- ◆ เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
- ◆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ◆ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
- ◆ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

“กระทรวงการคลังจะมีการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว (National Single Window) ที่กรมศุลกากร จะมีการ



มีความเป็นเลิศ
ด้านการเงินการคลัง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
ในอาเซียน”

รวบรวมหลักฐานการขออนุมัติจากส่วนราชการ
ต่างๆ ในการนำเข้าส่งออกสินค้า บางครั้ง
ถึงแม้ไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้อง ก็ต้องขออนุญาต
จากหน่วยราชการ มีการเตรียมพร้อมในเรื่อง
เหล่านี้ และจะผลักดันสกุลเงินบาท ให้ชำระ
ค่าสินค้าและบริการให้แก่ประเทศในกลุ่ม
CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and
Vietnam) จัดทำข้อตกลงร่วมกัน เรามีการแก้
กฎหมายหลายฉบับ ดำเนินการใกล้เสร็จหมด
แล้ว”

อนาคตของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังมีจุดมุ่งหมายหลักในการ
ใช้นโยบายด้านการคลังและการเงิน ในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ใน ๓ ด้านสำคัญ ได้แก่

- ◆ **ด้านสังคม** โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ให้
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี
- ◆ **ด้านเศรษฐกิจ** โดยการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
สนับสนุนธุรกิจให้สามารถเติบโตในเวทีโลกได้
อย่างยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน
การเงินและรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ เพื่อวางรากฐาน
ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย
- ◆ **ด้านการสร้างความมั่นคงทางการคลัง**

โดยการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ ควบคุม
รายจ่าย ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในด้าน
ต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
คุณรังสรรค์กล่าวว่า ต้องพัฒนาการหารายได้
ต้องมาคู่ๆ ภาษีบางตัวขึ้นไม่ได้ เช่น ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล เพราะต้องไปแข่งขันกับ
ต่างประเทศ ถ้าขึ้นภาษีสูง นักลงทุนก็ไม่มา
ลงทุนในประเทศไทย ต้องหาภาษีประเภทใหม่ๆ
ที่ยังไม่ได้เก็บ หรือยกเว้นอยู่ แต่ควรจะเก็บ
อย่างเช่น กฎหมายบีไอโอให้สิทธิประโยชน์ใน
การส่งเสริมการลงทุน เกินไปหรือไม่ ดังนี้
เป็นต้น

“กระทรวงการคลังพยายามหาเครื่องมือ
ที่จะให้ประโยชน์แก่นักลงทุนที่มาขอบีไอโอ
แทนที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียว
อาจจะหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ หรือมี
บริการขอใบอนุญาต ขอสาธารณูปโภคต่างๆ
ขอได้ง่ายขึ้น การเสียภาษีก็ต้องทำให้ ยื่นง่าย
จ่ายได้ง่าย สะดวก เดียวนี้กรมสรรพากร
สามารถยื่นเสียภาษีทางมือถือได้แล้ว การคืนภาษี
ก็ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และรัฐมีที่ราชพัสดุเยอะ
ทำอย่างไรจะให้ประโยชน์ต่อที่ราชพัสดุ
ต้องมีการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น”

